

'จีน-สหรัฐ' เปิดฉากเจรจาการค้า

ปักกิ่งยินดีแก้ปัญหา
ข้อพิพาทด้วยเงื่อนไข
ที่เท่าเทียมกัน

กรุงเทพฯ 6 ม.ค. ● คณะเจ้าหน้าที่สหรัฐ เปิดเจรจาทางยุติสงครามการค้ากับ คณะเจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่ง ขณะที่ "โดนัลด์ ทรัมป์" หวังบรรลุข้อตกลงกันได้ นายเจฟฟรีย์ เกอร์ริช ผู้ช่วยตัวแทน การค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) และนายเดวิด มิลพาส ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการ ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง นำคณะเจรจา หรือกับฝ่ายจีนเป็นเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแต่วานนี้ (6 ม.ค.) ถือเป็นการเจรจากัน โดยตรงครั้งแรกระหว่างสหรัฐกับจีน นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เห็นชอบกัน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่กรุงบัวโนสไอเรส ของอาร์เจนตินา ตกลงจะยุติขึ้นภาษี ครั้งใหม่เป็นเวลา 90 วันเพื่อให้คณะเจรจา มีเวลาบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทที่ทำให้ ตลาดหุ้นตลาดเงินโลกสั่นคลอน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า การเจรจาวานนี้มีหลายประเด็นน่าจับตา ที่ถูกนำมาพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา ข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์จารกรรมข้อมูล ยุทธศาสตร์ ของจีนในการเป็นผู้นำภาคการผลิตขั้นสูง ที่สหรัฐมองว่าไม่เป็นธรรม ข้อตกลง ด้านพลังงาน ข้อตกลงเรื่องการนำเข้า สินค้าเกษตรและยานยนต์จากสหรัฐ และการยกระดับสิทธิในการเข้าถึง ของธนาคารต่างชาติในจีน

หลังประชุมนายหลู กัง โฆษก กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนยินดีแก้ปัญหาข้อพิพาทการค้ากับสหรัฐ ด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ทวีตภาพตัวแทนเจรจาระดับสูง ฝ่ายจีน หนึ่งในนั้นคือรองนายกรัฐมนตรี หลิว เหอ ซึ่งนายสก็อต เคเนดี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจีนจากศูนย์ยุทธศาสตร์และการ ระหว่างประเทศศึกษา เข้าไปเขียน คอมเมนต์ว่า ภาพนี้เป็นสัญญาณดี ที่หลายคนมารวมหารือกันอย่างจริงจัง

การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก ปี 2562 เปิดฉากด้วยสัปดาห์แห่งความ ผันผวน ตลาดหุ้นทั่วโลกตกลงอย่างหนัก

ตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา แม้แต่ ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี ต่างก็กังวลถึงผลกระทบของสงคราม การค้าต่อเศรษฐกิจของตน และพยายาม ผ่าทางตันให้ได้

เมื่อวันอาทิตย์ (6 ม.ค.) ตามเวลา ท้องถิ่น นายทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาว เชื่อว่าจีนอยากทำข้อตกลง โดยชี้ว่า เศรษฐกิจจีนที่กำลังซบเซาทำให้จีนอยาก เจรจา

เดือนที่แล้วจีนเสนอนำเข้าสินค้า สหรัฐเพิ่มเติมอีก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งการพบกันวานนี้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันว่า จีนจะนำเข้าสินค้าได้บ้าง แหล่งข่าวเผยว่า หากการหารือรอบนี้ที่กรุงปักกิ่งคืบหน้า จีนก็จะส่งรองนายกฯ หลิว เหอ ไปสหรัฐ ภายในเดือน ม.ค. เพื่อหารือรายละเอียด ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกัน ไม่ได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านมา ทั้งสหรัฐและจีนต่างประสานงานกัน เรื่องการประชุมระหว่างสองผู้นำ ให้ฝ่าย สืบไปเยือนสหรัฐได้เร็วสุดช่วงครึ่งแรก ของปีนี้

หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ รายงานว่า นายทรัมป์อาจพบกับรอง ประธานาธิบดีหวัง จีชาน ในการประชุม เวลต์ อีโคโนมิกฟอรัม ประจำปี ที่เมือง ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนนี้ ว่ากันว่าฝ่ายจีนนั้นต้องการแก้ปัญหา สงครามการค้าด้วยการเจรจากับนายทรัมป์ โดยตรง เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐ ชอบเจรจาต่อรอง

ประธานาธิบดีสหรัฐและจีน เริ่มกังวลกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐรายหนึ่ง เผยว่า นายทรัมป์นั้นจะต้องลงเลือกตั้ง ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2563 เขาไม่พอใจมากขึ้นทุกทีที่ราคาหุ้นตกลง ในระยะหลัง จึงสั่งการให้นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคนอื่นๆ แก้ปัญหาให้ได้ ขณะที่ ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตสหรัฐประจำ เดือน ธ.ค. ตกต่ำที่สุดในรอบสิบปี นายมนูชินและเจ้าหน้าที่สายพิรพบในรัฐบาล ต้องการบรรเทาความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ด้วยการระงับสงครามการค้าเอาไว้ก่อน

ด้านรัฐบาลนายสีก็ไม่อยากถูกสหรัฐ เก็บภาษีเพิ่มอีกแล้ว ความเชื่อมั่นของ ผู้ผลิตจีนก็ตกลงเช่นกันด้วยเกรงว่า จะส่งออกไปสหรัฐได้น้อยลงจนอาจจะ

ต้องปลดพนักงาน รัฐบาลปักกิ่งจึงต้อง ทำงานหนักจัดความกังวลของเหล่า บริษัทและนักลงทุน โฆษกกระทรวง พาณิชยกรรมจีนเผยว่า เจ้าหน้าที่เจรจา จากทั้ง 2 ประเทศติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ไม่เว้นแม้แต่ช่วงวันหยุดคริสต์มาส

อย่างไรก็ตาม พวกสายแข็ง ในรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งรวมถึงนายโรเบิร์ต โลทีไฮเซอร์ ตัวแทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) และนายปีเตอร์ นาวารโร ที่ปรึกษาการค้า กำลังกดดันให้จีน เปลี่ยนแปลงระเบียบการค้าและ

การลงทุนครั้งใหญ่ รวมถึงให้เลิก อุดหนุนภาคอุตสาหกรรม และการ บังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี

รัฐบาลปักกิ่งกำลังบ่มเพาะ เทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำไปประยุกต์ใช้ ด้านการทหาร เช่น เทคโนโลยีไร้สาย 5จี ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และรถยนต์ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่อเมริกัน หลายรายไม่เชื่อใจรัฐบาลปักกิ่ง อย่างหนักกล่าวหาว่าจีนใช้การล้วงข้อมูล ทางอุตสาหกรรม โจมตีไซเบอร์ และ วิธีการอื่นๆ ขโมยเทคโนโลยีสหรัฐ

8 มกราคม 2562